



เมื่ออดีตมาก จึงทำให้อัตราการรอดชีวิตจาก โรคมะเร็งในเด็กโดยในรอบ 20 กว่าปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กที่หายเป็นปกติกว่าร้อยละ 80 ซึ่งการรักษาสามารถทำได้โดยการผ่าตัด การฉายยาเคมีบำบัด การฉายแสงและการปลูกถ่ายไขกระดูก ทั้งนี้ การรักษารักษาโรคมะเร็งในเด็กต้องใช้เวลา ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมาก โดยการรักษาผู้ป่วยแต่ละรายต้องใช้ระยะเวลากว่า 1-3 ปี (แล้วแต่ชนิดของโรคมะเร็ง) และค่าใช้จ่ายมากกว่า 800,000-1,000,000 บาท ต่อราย

ส.นพ.สุรเดช กล่าวต่อว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานเงินส่วนพระองค์จำนวน 1 ล้านบาท สำหรับเป็นบงตั้งต้นของกองทุน และประธานชื่อกองทุนนี้ว่า “กองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตดา มาตุ” โดยมีพระดำริว่าอยากที่จะสนับสนุนช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง และได้กระจายไปทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศที่ขอความช่วยเหลือเข้ามา ซึ่งในปัจจุบันมีโรงพยาบาลกว่า 20 แห่ง ในปี 2560 และ 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ จึงได้ประทานเงินส่วนพระองค์อีกปีละจำนวน 1 ล้านบาท ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้ประทานพระอนุญาต แก่ไขชื่อกองทุนฯ

กองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ฯ มูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์ฯ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เรื่อง “ความก้าวหน้าการรักษาโรคมะเร็งในเด็กในประเทศไทย” โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จไปทรงเปิดงานประชุมฯ ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ขอชื่นชมอย่างยิ่ง

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงให้ความสนพระทัยความก้าวหน้าการรักษาโรคมะเร็งในเด็กในไทย



เป็น “กองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ” ความ

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี พระราชทานเข็มกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ฯ และทรงฟังการบรรยายเรื่อง “ความก้าวหน้าการรักษาโรคมะเร็งในเด็กในประเทศไทย” โดย ส.นพ.สุรเดช หงส์อิง เลขานุการ กองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กซึ่งอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 15 ปี มีอุบัติการณ์ในแต่ละปีสูงกว่า 1,000 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ทราบต้นเหตุที่แน่ชัดว่าเพราะอะไร ปัจจุบันพบว่าเด็กเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวมากที่สุด ร้อยละ 30 รองลงมาคือมะเร็งเนื้องอกในสมอง ร้อยละ 20 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ร้อยละ 15 มะเร็งต่อมหมวกไต ร้อยละ 10 ส่วนมะเร็งไต มะเร็งกระดูกและกล้ามเนื้อลาย มะเร็งตับ มะเร็งลูกันัยน์ตา และโรคมะเร็งอื่นๆ ร้อยละ 5 การรักษาโรคมะเร็งนั้นก็มีทางเลือกมากมาย เช่น การผ่าตัด การฉายยาเคมีบำบัด การฉายแสงรังสีรักษา และการปลูกถ่ายไขกระดูก เนื่องจากมะเร็งที่พบในเด็กส่วนใหญ่จะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว วิธีการรักษาที่ได้ผลคือ การปลูกถ่ายไขกระดูก เพราะต้นกำเนิดของมะเร็งเม็ดเลือดขาวคือไขกระดูก ซึ่งการรักษาโดยวิธีนี้มีค่าใช้จ่ายอย่างน้อยรายละประมาณ 500,000 บาท อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าในการใช้เคมีบำบัดตลอดจนเทคโนโลยีในการรักษาโรคมะเร็งในเด็กดีขึ้นกว่า

ช่วยเหลือของกองทุนฯ นอกจากทำให้อัตราการรอดชีวิตแล้วยังได้สนับสนุนให้กลุ่มแพทย์ที่เชี่ยวชาญโรคมะเร็งในเด็กได้ทำการวิจัยอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ฯ” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอ่อนนุช บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 133-2-08742-3 (กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-ที่อยู่และวันโอนเงินทางแฟกซ์ 0-2720-3323 หรือโทรศัพท์ 0-2718-3800-5 ต่อ 123 เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงิน ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้.